



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

6 มีนาคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>ชื่นชม ขรก.ช่วยขับเคลื่อนงาน สร.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, hfocus, newtv, ch3plus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง สร. พร้อมกล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันขับเคลื่อนงาน จนนิต้าโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน พบว่า สร. มีประชาชนพึงพอใจการทำงาน อันดับ 1 โดยมีประชาชนพอใจมากร้อยละ 17.02 และค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 32.45 รวมเป็นร้อยละ 49.47 ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย จึงขอให้ความร่วมมือนี้เดินทางต่อไป ส่วนที่ต้องแก้ไขปรับปรุงก็ขอให้ช่วยกันติดตาม เพื่อให้ทำให้เกิดความพึงพอใจเกินร้อยละ 50 ขึ้นไป นอกจากนี้ ขอให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย ถึงแม้จะไม่มี สร. แต่ก็ขอให้ติดตามสถานการณ์และเตรียมข้อมูล เพื่อที่จะได้ช่วยนายกรัฐมนตรีชี้แจงหากมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สร. กล่าวว่า ปัจจุบันโครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ผู้สูงอายุ ซึ่งจากการคาดการณ์ ไม่เกิน 50 ปี ประชากรจะลดลงร้อยละ 50 อาจเหลือ 35 ล้านคน ตนจึงอยากผลักดันการส่งเสริมมีบุตรเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งเตรียมจะเสนอ ครม. เพื่อพิจารณา</p> <p>- ส่วนวาระอื่น ๆ ที่ประชุมมีการรับทราบพัฒนาการเรื่องการนับคาร์บอน เรื่องรายงานของกรมสุขภาพจิต นอกจากนี้ สร. จะมีการจำลอง Thailand Pavilion ในงาน Expo Osaka Kansai ที่ทำเนียบรัฐบาล 18 มีนาคมนี้ เพื่อให้ ครม. สื่อมวลชนรับทราบ ก่อนที่จะจัดขึ้นที่ญี่ปุ่น</p>	
<p>โรคอ้วน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ChiangmaiNews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวถึงโรคอ้วนเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทุกกลุ่มวัย ว่า สร. และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกลโรค NCDs ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยน 4 ระบบ ได้แก่ 1. เปลี่ยนระบบอาหารในสถานศึกษา ให้มีคุณภาพมากขึ้น 2. เปลี่ยนการตลาดอาหารให้ลดหวาน มัน เค็ม 3. เปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ มีการคัดกรองด้านโภชนาการ เพื่อให้ผู้ที่เป็นโรคอ้วนได้รับการส่งต่อและดูแลอย่างเหมาะสม และ 4. เปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพิ่มการมีกิจกรรมทางกาย เพื่อลดความเสี่ยงโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในทุกกลุ่มวัย</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การป้องกันและควบคุมปัญหาโรคอ้วนในเด็ก เป็นกุญแจสำคัญในการลดความเสี่ยงของโรค NCDs ในอนาคต กรมจึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นระบบและยั่งยืน จากข้อมูลพบว่าเด็กเล็กอายุ 1-5 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนร้อยละ 10.6 เด็กวัยเรียนร้อยละ 15.4 ถือว่าเป็นอันดับ 3 ในกลุ่มอาเซียน ในขณะที่คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นโรคอ้วนสูงถึงร้อยละ 42.4 และผลักดันแนวคิด "เปลี่ยนระบบใหญ่เพื่อชีวิตเล็กๆ" ที่ดีขึ้น ลดเสี่ยงโรคอ้วนห่างไกล NCDs" ป้องกันโรคอ้วน และโรค NCDs พร้อมประกาศความร่วมมือในงานรณรงค์วันโรคอ้วนโลก (World Obesity Day 2025)</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, linetoday)</p> <p>- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันโรคอ้วนโลก (World Obesity Day) ประจำปี 2568 ในธีม "สิ้นสุดทางอ้วน" ให้ความสำคัญและมุ่งสนับสนุนให้บุคลากรสามารถลดน้ำหนักและลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคอ้วนได้สำเร็จอย่างยั่งยืนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพ มีการปรับสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้างแรงจูงใจและการค้นหาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละคน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>สร้างศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่ในจ.ภาคใต้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงกรณี ปชช.มอบที่ดินในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาให้ สธ. จำนวน 130 ไร่ เพื่อสร้างโรงพยาบาล ว่า ที่ประชุมผู้บริหาร สธ.มีนโยบายให้เร่งรัดการดำเนินการจัดสร้างเป็นศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่ใน จ.ภาคใต้ คาดว่าใช้งบประมาณกว่า 1 หมื่นล้านบาท โดยมอบหมายให้นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. ติดตามการดำเนินงานคก.ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) และมอบหมายให้ นพ.มณฑิเตอร์ คณาสวัสดิ์ รองปลัด สธ. พิจารณาเรื่องการร่วมทุน</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. กล่าวว่า ที่ดินจำนวน 130 ไร่ ที่ได้รับมาจากนายจ่านงค์ เอี้ยววงษ์เจริญ ผู้บริหารกลุ่มสยามนครินทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่สูง น้ำไม่ท่วม จึงมีแนวคิดที่จะจัดสร้าง รพ.หาดใหญ่ 2 รองรับบขช.พื้นที่ภาคใต้ ล่าสุดได้รับการติดต่อจากรัฐวิสาหกิจของประเทศจีนว่าสนใจที่จะร่วมทุนในรูปแบบ PPP ซึ่งจะหารือกับ นพ.มณฑิเตอร์ เพื่อพิจารณาในรายละเอียดเงื่อนไขซึ่งเบื้องต้นตามกฎหมายไทย น่าจะเปิดทางให้รัฐวิสาหกิจต่างชาติร่วมทุนใน รพ.ได้ แต่ที่ผ่านมาไทยยังไม่เคยทำ จึงต้องมาดูความเป็นไปได้เรื่องรายละเอียดตามข้อกำหนดต่อไป</p>	
<p>เสนอ กรม. “พฤษภาคม เดือนสุขภาพใจ”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, thaigov, thailandplus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบการผลักดัน Mind Month ให้เป็นวาระสำคัญระดับชาติ โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุม กรม. และประกาศให้เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งสุขภาพใจ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงความสำคัญของสุขภาพจิตผ่านการสร้างความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิตส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจ และลดการตีตราที่เกี่ยวข้องกับโรคจิตเวช โดยองค์กรชุมชนและบุคคลต่าง ๆ จะร่วมมือกันให้ความรู้ต่อสาธารณะ เน้นย้ำถึงสัญญาณปัญหาสุขภาพจิตและวิธีการขอความช่วยเหลือ สร้างความเข้าใจและสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพจิต สร้างพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจ โดยจะจัดกิจกรรมคิกออฟที่ทำเนียบรัฐบาล</p>	
<p>ทุนกระท่อมไทยเพื่อการส่งออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, บ้านเมือง hfocus, ch3plus, ch7, newtv, thaitodays)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และผู้บริหาร สธ. เยี่ยมชมนิทรรศการ การวิจัยพัฒนาพืชกระท่อม สธ. ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ โดยได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นต้นแบบ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ฟิล์มใช้ภายนอกจากสมุนไพรกระท่อม สำหรับบรรเทาอาการอักเสบและปวด เพื่อเพิ่มมูลค่าสารสกัดสมุนไพรกระท่อม ให้ภาคเอกชนนำไปผลิตจำหน่ายสร้างรายได้ให้เกษตรกร นอกจากนี้ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ผลิตสารมาตรฐาน ลดต้นทุนผู้ประกอบการ และตรวจวิเคราะห์คุณภาพครบวงจร รวมถึงพัฒนาชุดทดสอบไมโครไบโอม ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใช้งานง่าย รู้ผลภายใน 5 นาที ยกระดับกระท่อมไทยสู่ตลาดโลก</p>	
<p>การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus, prd., thaigov)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. หรือร่วมกับ นายอิสซา อับดุลละฮ์ ญาบิร อัลอาลาวี (Mr. Issa Abdullah Jaber Al-Alawi) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มิอำนาจเต็มรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย ในประเด็นการขยายความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างสองประเทศ พร้อมเผยว่า ได้มีการทบทวนบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านสาธารณสุข ซึ่งลงนามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยเน้นประเด็นที่เป็นวาระทางสุขภาพที่สำคัญของสองฝ่ายในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการสานต่อการทำงาน อาทิ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การพัฒนามาตรฐานบริการนวดแผนไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรฐานสากล โดยทางโอมานได้แสดงความสนใจในการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและการลงทุนของภาครัฐและเอกชนในด้านดังกล่าว ถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยในส่วนของ สธ. ได้มีการเตรียมการรองรับ โดยพัฒนาทักษะหมอนวดไทยให้สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม พร้อมร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่จะมาใช้บริการในประเทศไทย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สอบสวนทุจริตยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีคดีทุจริตนำยา รพ.ทหารผ่านศึก ออกมาขาย ตร.ทุกหน่วยในสอบสวนกลาง เริ่มดำเนินการสอบสวนผู้กระทำผิดเป็นขบวนการใหญ่ ตนได้มอบหมายให้ นายกองตรี ธนกฤต ผู้ช่วย รมต.สธ. รับเรื่องร้องเรียน และประสานข้อมูลกับ จนท.ตร.ในการตรวจสอบ หากพบว่ามีความผิดจะต้องดำเนินการให้ถึงที่สุด สธ. จะไม่ละเลยด้าน นายกองตรีธนกฤต กล่าวว่า หากมีกรณีที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลรัฐของกระทรวงสาธารณสุข ก็พร้อมจะช่วยเหลือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขยายผลการสอบสวน และให้ข้อมูลต่างๆ ที่ร้องขอมา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (amarintv)</p> <p>-เสนอบทความ กรณีทุจริตยาในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการใช้ทรัพยากรของรัฐโดยมิชอบ โดยเฉพาะในภาคสาธารณสุข ซึ่งควรเป็นพื้นที่ที่เน้นการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันควรมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ แต่กลับกลายเป็นแหล่งที่เกิดการทุจริต ทำให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการรักษาและงบประมาณของประเทศ รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน กรณีนี้ควรเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ผลักดันให้ภาครัฐเร่งปฏิรูปและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังมากขึ้น เพื่อให้ระบบสาธารณสุขของไทยเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุด</p>	
<p>10 Packages Plus</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, hfocus)</p> <p>- นายเดชอัครม์ ขาวทอง รมช.สธ.เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรสุขภาพฯ เผย สธ.เร่งยกระดับการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ผลักดัน 10 Packages plus ของกรมอนามัย เป็นเครื่องมือให้สถานประกอบกิจการนำไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพดี ให้สถานประกอบการรับรู้ปัญหาสุขภาพวัยทำงาน และออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามความต้องการและเหมาะสมของตนเอง เพื่อยกระดับสุขภาพดีให้วัยทำงานไทย</p>	
<p>เตรียมเอาผิดคลื่นพลังบุญ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, pptv, nationtv, mthai, ch7, bugaboo, mononews, nationtv, amarintv)</p> <p>- กัน จอมพลัง นำผู้เสียหายจากการหลงเชื่อกลุ่มคลื่นพลังบุญว่าสามารถรักษาโรคให้หายป่วยได้ โดยไม่ต้องกินยามาร้องเรียนต่อ นายกองตรี ธนกฤต ผู้ช่วย รมต.สธ. ทพ.อาคม รองอธิบดีกรม สบส. เพื่อขอให้ตรวจสอบกลุ่มคลื่นพลังบุญ ทั้งนี้ นายธนกฤต กล่าวว่า ที่ผ่านมามีผู้เสียหายจากกลุ่มคลื่นพลังบุญแล้วทำให้หยุดการรักษาดังกล่าว แต่ทางกลุ่มยังทำต่อ ดังนั้น จึงต้องให้กรม สบส. ออกหมายเรียกกลุ่มคลื่นพลังบุญมาให้ข้อมูล ทั้งการเป็นหมอเถื่อนและทำคลินิกเถื่อน รวมถึงการนำเข้าข้อมูลอันเป็นที่จู่โจมพิวเตอร์ ซึ่งจะดำเนินคดีถึงที่สุด และจะพิจารณาว่า กรณีที่ทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่ามีพลังวิเศษ รักษาผู้ป่วย โดยไม่ต้องกินยา แล้วผู้ป่วยรายนั้นๆ เสียชีวิต อาจมีความผิดฐานพยายามฆ่าหรือไม่</p> <p>ด้าน น้องหญิง-ท่านพี่ คลื่นพลังบุญ ได้เดินทางไปขอความเป็นกับ รมว.ยธ. ระบุถูกขู่คุกคาม อยากจะบอก FC ว่าฟังหูไว้หูคนที่เป็นตัวเอกอาจเป็นคนร้ายก็ได้ สิ่งต่างๆ ได้ดำเนินตามขั้นตอนเหมือนกัน รอเปิดเอกสารแล้วจะรู้ความจริง</p>	
<p>การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับ ความเสียหายจากการให้บริการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-นพ.ภูวนเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. ลงนามในหนังสือ ขอให้หน่วยงานดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อช่วยเหลือบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ. 2567 ซึ่งได้รับข้อหาหรือจากหน่วยงานต่างๆ ใน 4 ประเด็น</p>	
<p>โรคไข้ดำแดง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ) นสพ. ไทยโพสต์ เว็บไซต์ workpointtoday</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคไข้ดำแดง ไม่ใช่โรคอุบัติใหม่ ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก โรคนี้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ "สเตรปโตคอคคัสชนิดเอ" อย่างไรก็ดี กรมฯ ได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคโรคไข้ดำแดง ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยให้โรงเรียน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คัดกรองเด็กทุกเช้า ให้เด็กที่ป่วยหยุดเรียน ขอความร่วมมือผู้ปกครองเฝ้าระวังโรคและสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด รวมถึงทำความสะอาดอุปกรณ์ ของใช้ และของเล่นต่าง ๆ และได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังที่ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงทุกรายจะต้องได้รับการคัดกรองสุขภาพ และลงทะเบียนก่อนเข้าประเทศไทย</p>	
<p>พัฒนาศักยภาพ Gen-H</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.อดิสรณ์ วรรณะศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ยุว อสม. และอาสาสร้างสุขภาพ (Gen-H) สู่แกนนำระดับเครือข่าย ยกระดับแกนนำเยาวชนจาก 14 สถานศึกษา สู่แกนนำสุขภาพระดับภูมิภาค ร่วมขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพให้คนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน</p>	
<p>ร่วมผลักดันเชิงนโยบายเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, thecommunica, mixmagazine)</p> <p>- ผศ.พิเศษ นพ.ธนิษฐ์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวในการประชุมโรคหายากรดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 3" (The 3rd Southeast Asia Rare Disease Summit 2025 Special Edition) ว่า "กรมฯมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของปชช.และเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพในทุกมิติ รวมถึงการเข้าถึงการรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคหายาก พร้อมผลักดันเชิงนโยบายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการสร้างระบบสุขภาพที่เท่าเทียม เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหายากมีโอกาสได้รับการดูแลที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>	
<p>ต่อหิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (hfocus, tnn, thailandplus)</p> <p>- นพ.อาคม ชัยวิระวัฒน์ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) แนะนำการตรวจตาและการมองเห็นด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอทำให้สามารถรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของการมองเห็นของตนเองได้ และหากพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคต่อหินให้เข้ารับการตรวจตา อายุมากกว่า 50 ปี เสี่ยงเป็นต่อหินถึงร้อยละ 5 เพื่อพบโรคได้ตั้งแต่ระยะแรกและทำการรักษา เพื่อชะลอความเสื่อมของโรคได้ทัน</p>	
<p>ผัก 5 ชนิดกินดิบอันตราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยนิวส์ออนไลน์</p> <p>- สำนักโภชนาการ กรมอนามัย ชี้แจงการแชร์เรื่องผัก 5 ชนิด ได้แก่ 1. กะหล่ำปลี 2. ถั่วงอก 3. ถั่วงอกยาว 4. ห่อนไม้ และ 5. ผักโขม ไม่ควรกินดิบ เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต เป็นข้อมูลจริง เนื่องจากผักบางชนิดไม่ควรกินแบบดิบ เพราะมีสารบางชนิดในตัวเองหรือมีการปนเปื้อนสะสมของสารเคมีต่างๆ ที่เป็นอันตรายส่งผลเสียต่อสุขภาพ บางชนิดหากกินในปริมาณมากอาจเสียชีวิต</p>	
<p>การรวมกองทุนสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, linetoday)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ในฐานะประธาน บอร์ดสปสช.ได้ออกมาเปิดเผยถึงประเด็นร้อนที่สังคมสนใจกับการรวมกองทุนสุขภาพ กรณีข้อเสนอโอนสิทธิประโยชน์รักษาพยาบาลจากประกันสังคมรวมกับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ว่า กฎหมายให้พิจารณาทำระบบประกันสุขภาพภาครัฐรวมกันได้ โดยสปสช.ได้สอบถามไปและล่าสุดได้รับหนังสือตอบกลับมาว่า ทั้ง 2 กองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ คือ ประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการยังไม่พร้อม ซึ่งต้องยึดความสมัครใจด้วย ซึ่งได้แจ้งในการประชุมกรม.รับทราบแล้วเมื่อประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- เสอบทความว่า ถึงสองกองทุนจะยังไม่พร้อม นั่นก็ไม่ได้แปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี แพทองธาร ชินวัตร มีความคิด และเจตจำนงที่จะผลักดันให้เกิดการรวม 3 กองทุนสุขภาพ (บัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และทำให้เกิดระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว ผ่านกลไก “คณะกรรมการพิจารณาค่ารักษาพยาบาลของสวัสดิการรักษายาพยาบาลของประเทศไทย” ที่นายกฯ เช่นแต่งตั้งไปเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2568 ที่ผ่านมา หากไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองให้ต้องเปลี่ยนรัฐบาล ก็ยังมีเวลาอีกราว 2 ปีที่รัฐบาลชุดนี้จะสามารถผลักดันให้เกิดการรวมกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม แม้คณะกรรมการชุดนี้อาจไม่เพียงพอในการผลักดันให้เกิดการรวม 3 กองทุนสุขภาพเกิดขึ้นจริง เพราะแนวทางที่ได้มาอาจเป็นเพียงเสือกระดาษที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นที่จะทำตามได้ เหมือนที่เกิดขึ้น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มาแล้วตลอด 23 ปี นับตั้งแต่มี พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ สุดท้ายสิ่งที่ต้องใช้จริงๆ ก็คืออำนาจตรงของนายกฯ ในการบัญชาลงมา พร้อมขีดเส้นเวลาในการดำเนินการให้ชัด เพื่อกำหนดว่าสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นจริง</p>	
<p>ปัญหาคลินิกชุมชนอบอุ่น กทม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เผยกรณีการติดตามปัญหาผู้ป่วยบัตรทองได้รับผลกระทบจากคลินิกชุมชนอบอุ่นบางแห่งไม่ส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง และระบุว่าได้รับเงินเหมาจ่ายรายหัวจาก สปสช. หัวละ 10 บาท/คน/เดือน ทำให้ไม่สามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลได้นั้น ได้กำชับให้ สปสช. หางบเพิ่มเติมเพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็ง หากเงินไม่พอ สปสช. ต้องจัดหาเพิ่มหรือเสนอให้บอร์ดพิจารณาแก้ไข พร้อมรับข้อเสนอจากนักวิชาการเกี่ยวกับปัญหาระบบสาธารณสุข ผ่านคณะกรรมการศึกษาต้นทุน ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการรักษาแต่ละโรค โดยเฉพาะมะเร็งที่ไ้ยาราคาแพง กรณีที่เกิดขึ้นอาจจะมีเหตุขัดข้อง ส่วนจะมีการทบทวนหรือปรับนโยบายใหม่หรือไม่ ยังไม่ทราบ เพราะยังไม่เห็นรายละเอียด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, thebangkokinsight, thecoverage, line, thansettakij, hfocus)</p> <p>- นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล รองเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า 31 คลินิกชุมชนอบอุ่นใน กทม. ได้หารือกับ สปสช. เมื่อวันที่ 4 มี.ค. เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง หลังได้รับงบเหมาจ่ายรายหัวผู้ป่วยนอกเพียง 10-20 บาท ซึ่งไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายการส่งต่อผู้ป่วย คลินิกเสนอให้ สปสช. จ่ายงบผู้ป่วยนอกล่วงหน้า 40 บาทต่อประชากรในวันที่ 10 มี.ค. พร้อมขอให้ไม่หักเงินข้ามกองทุน และเพิ่มการตรวจสอบการเบิกจ่ายของโรงพยาบาล นอกจากนี้ ขอให้หารือกับศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อเปิดรับประชากรเพิ่ม ทั้งนี้ สปสช. จะนำข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณา โดยเน้นให้คลินิกจัดบริการส่งต่อผู้ป่วยตามศักยภาพ และเพิ่มบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr. Dark</p> <p>- กล่าวว่า ตอนแรกแก้ตัวแทน สปสช. ตอนนี่แก้ตัวว่าไม่ได้ตามดูเรื่องนี้ แต่ไม่แก้ปัญหามือเดิม ยังจะไปบอกให้ สปสช. หาเงินมาเติม สปสช.ทำอะไรเป็น นอกจากชักตาบ ชักคีน</p>	
<p>งานมหกรรมวิชาการ “สุข Marathon” Happiness is Blooming</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isranews</p> <p>- สสส. และสถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์กรรวม (สพบ.) ร่วมจัดงานมหกรรมวิชาการ “สุข Marathon” Happiness is Blooming ภายในงานมีกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ รพ.ชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองที่สร้างผลกระทบทางสังคมด้านระบบสุขภาพองค์กรรวมทุกช่วงวัยและขับเคลื่อนงานที่มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ในช่วงปี 2566-2567 รวม 30 โรงพยาบาลชุมชน 7 ประเภทรางวัล พร้อมคาดหวังขยายผลให้เข้าถึง รพ.ชุมชน 780 แห่งทั่วประเทศให้มากที่สุด เพื่อเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายภายใต้โครงการพัฒนาระบบสุขภาพองค์กรรวมสู่ชุมชนเข้มแข็ง</p>	
<p>สสส.-เครือข่ายลดเค็ม ขานรับ “ภาษีความเค็ม” ปี 68</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>-รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ขานรับ “ภาษีความเค็ม” ปี 68 กระตุ้นปรับสูตรลดโซเดียม หุ่นสรรพสามิตเก็บภาษีลดโซเดียม ลดเค็ม ลดโรค! ปกป้องสุขภาพประชาชน ลดภาระค่ารักษา ระบุคนไทยบริโภคโซเดียมเกินมาตรฐาน WHO 2 เท่า พบเด็กไทยกินเค็มเกิน เสี่ยงโรคไตไวขึ้น ชวนผู้ผลิตเร่งพัฒนาอาหาร-ปรับสูตรลดโซเดียม</p>	
<p>โครงการรกรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, hfocus)</p> <p>- นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 8 และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังผลการดำเนินงานของ รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง พร้อมมอบถุงพระราชทานให้กับผู้ป่วย รวมทั้งให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และเปิดโครงการรกรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ (Mobile Stroke Unit) เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 ณ รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี</p>	
<p>ผ่อนปรนขายเหล้าวันพระใหญ่บางพื้นที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, คอลัมน์ ตรีศูล) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, thaipbs, hfocus, prd.)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคกก.นโยบายเครื่องตี้มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2568 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม โดยได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการยกเลิก หรือแก้ไขปรับปรุงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2567 โดยให้ผ่อนปรนเวลาขายเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ให้กับการขายในโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ผ่อนปรนให้มีการขายและบริโภคเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ได้ในบริเวณโรงแรมที่พักกรุงเทพ (ห้องปรับอากาศ) และกรณีรถเช่าเหมาคัน เพื่อเป็นการตอบรับปีแห่งการท่องเที่ยวไทย Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025</p>	
<p>ชื่นชมระบบสาธารณสุขไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77kaoded</p> <p>- คุณทลาลง โมโพเค็ง ผู้เชี่ยวชาญยูเอ็น ในฐานะผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิการมีสุขภาพที่ดี ชื่นชมระบบสาธารณสุขไทย โดยเน้นให้ขยายบริการสุขภาพให้ทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง พร้อมใช้ความเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และคลินิกให้เกิดประโยชน์ ประทับใจเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนที่ช่วยจัดการโควิด 19 และการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้ความเห็นว่า การลดเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ลี้ภัย คนข้ามเพศ และกลุ่มชายขอบ และขอเรียกร้องให้ไทยสร้างระบบเงินทุนในประเทศที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนบริการสุขภาพสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบาง พร้อมเตรียมเสนอรายงานต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนในปี 2569</p>	
<p>วันสตรีสากล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, linetoday)</p> <p>-วันสตรีสากล 8 มีนาคม 68 คณะทำงานเครือข่ายด้านเด็ก สตรี และการป้องกันการค้ามนุษย์ ยื่นจดหมายเปิดผนึกส่งถึง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีข้อเรียกร้อง สนับสนุน และข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทย ดังนี้ 1.สนับสนุนงบประมาณ กำลังคน ให้ สป.สธ. ซึ่งดูแลกำกับ กองบริหารการสาธารณสุข (ศูนย์พังใต้ OSCC) ให้มีบทบาทหลักสำคัญ เช่น เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าเรียน เป็นนักเรียนนายร้อยหญิง ให้ทุกคนสามารถที่จะเลือกเป็นพนักงานสอบสวนหญิง ในความผิดชอบต่อคดีเพศ ความรุนแรงในครอบครัว, ขอให้รัฐบาลยกเลิกร่าง พ.ร.บ.สถานบันเทิงคอมเพล็กซ์ แทงหวย พนันบอลออนไลน์ถูกกฎหมาย และขอให้พิจารณาปรับแก้กฎหมายให้ กัญชา กระท่อม เป็นยาเสพติด เพราะกระตุ้นให้เกิดการทุพติหารัยในครอบครัว 2.แก้กฎหมายเลือกปฏิบัติต่อเพศหญิง เช่น ยกเลิก มาตรา 5 6 และ 7 ใน พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 2539 ให้ผู้หญิงขายบริการทางเพศได้ เพื่อลดปัญหาการถูกแสวงหาประโยชน์จากเจ้าของกิจการค้าประเวณี แมงดา การทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ขายบริการทางเพศ สม่ครผู้ประกันตนได้ , สนับสนุนการแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานว่าด้วยการเพิ่มวันการลาคลอด 180 วัน ลูกจ้างได้ค่าจ้างเต็ม เสนอให้จัดตั้งศูนย์นมแม่ และศูนย์เลี้ยงเด็กเล็กปฐมวัย ในเขตย่านอุตสาหกรรม หรือบริเวณศูนย์ใกล้สถานประกอบการ ที่ปลอดภัย รวมถึงสนับสนุนการลางานได้รับค่าจ้างเต็ม เมื่อมีการขอลาจากอาการปวดประจำเดือน และให้สิทธิผู้หญิงที่ยากลำบาก สามารถรับการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีที่มีคุณภาพ</p>	
<p>ตั้งภาคี “อาสา” ขับเคลื่อนจังหวัดเข้มแข็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-องค์กรด้านสุขภาพ การพัฒนาชุมชน และหน่วยวิชาการ 7 องค์กร ผสานพลัง “ตั้งภาคีอาสา Area Strengthening Alliance (ASA)” บูรณาการสรรพกำลังสร้างจังหวัดเข้มแข็ง โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง นำร่อง 5 จังหวัดแรก เชียงราย นครสวรรค์ ตราด ขอนแก่น และพัทลุง หวังสุขภาพของคนไทยเข้มแข็งจะเป็นพลังสำคัญ ลดปัญหาความเจ็บป่วย</p>	
<p>สพบ.มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 30 รพ.ชุมชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวอิศรา</p> <p>-สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์กรรวม (สพบ.) ภายใต้มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่โรงพยาบาลชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง ที่สร้างผลกระทบทางสังคมด้านระบบสุขภาพองค์กรรวมทุกช่วงวัยและขับเคลื่อนงานที่มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในช่วงปี 2566-2567 รวม 30 โรงพยาบาลชุมชน 7 ประเภทรางวัล หวังขยายผลให้เข้าถึงโรงพยาบาลชุมชน 780 แห่งทั่วประเทศให้มากที่สุด ทั้งนี้ โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลจะต้องผ่านเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาประกอบด้วย 1) จะต้องมียุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 2) มีการพัฒนา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นวัตกรรมหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่อื่น ๆ 3) มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน</p>	
<p>ทลายโกดังเครื่องสำอางเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เนชั่นออนไลน์, ผจก., แนวหน้า, เดลินิวส์, คมชัดลึก, inn, ch7, thailandplus)</p> <p>- บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อย. ตรวจค้นโกดังจัดเก็บผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ 6 จุด ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี, สมุทรปราการ และ กทม. ตรวจยึดเครื่องสำอางและอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ, วัตถุอันตราย, เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร กว่า 107 รายการ จำนวน 476,965 ชิ้น มูลค่า 46,200,000 บาท พบโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์อาหาร และวัตถุอันตรายที่ไม่ได้มาตรฐานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ จึงสืบสวนจนทราบถึงสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายที่นำเข้ามาจากประเทศจีน จึงขอหมายศาลเข้าตรวจค้นจับกุมผู้เกี่ยวข้องพร้อมยึดของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน บก.ปคบ.ดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	
<p>จับร้ายขายกระท่อมใกล้สถานศึกษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, nationtv)</p> <p>- จนท.กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช นำกำลังเข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายใบกระท่อม และน้ำต้มกระท่อม จำนวน 3 จุด บริเวณหลังวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ใกล้เคียงวิทยาลัยเกษตรกรรม ใกล้เคียงวัดท้าวโคตรถนนราชดำเนิน และบริเวณถนนเอกนครตัดพัฒนาการคูขวาง หลังได้รับร้องเรียนจากผู้ปกครองและคณาจารย์ ระบุถึงปัญหาการเสพยากระท่อมของนักเรียน นักศึกษา โดยได้ตรวจสอบพบไม่มีใบอนุญาตจาก สสจ. หรือทะเบียน อย. มีกำลังการผลิตต่อวันกว่า 1 พันแกลลอน สร้างกำไรต่อเดือนมากกว่า 3 แสนบาท ได้ทำการตรวจยึดของกลาง และควบคุมตัวเจ้าของ ผู้จำหน่ายผู้ผลิต รวม 3 ราย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>จับกัญชา 102 กก.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, สวท.91,linetoday, workpointnews)</p> <p>-เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ยึดซอดอกกัญชา 102.7 กก. มูลค่า 1,027,000 บาท ผู้ต้องหา 4 คน เป็นชาวมาเลเซีย 3 คน ชาวอังกฤษ 1 คน หลังตรวจพบซอดอกกัญชาแห้งซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารชาวต่างชาติที่จะเดินทางไปกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นเครือข่ายเดียวกัน มีคนว่าจ้างเป็นคนยุโรป จ้างให้ขนกัญชาไปตั้งอังกฤษ ซึ่งกฎหมายประเทศเราครอบครองกัญชาไม่ผิดกฎหมายแต่ส่งออกต้องขออนุญาต</p>	
<p>นวัตกรรมทดแทนกระดูกสันหลัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม.มหิดล เผยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สว ทช. ได้ลงนามสัญญาทดสอบทางคลินิกผลิตภัณฑ์ OSSICURE Bone Graft เพื่อนำไปศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยกับผลิตภัณฑ์อ้างอิง Infuse Bone Graft ในการเชื่อมต่อกระดูกสันหลังส่วนเอว ซึ่งการลงนามครั้งนี้ถือเป็นการก้าวสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้มาตรฐานระดับสากล</p>	
<p>โรคลึกลับในคองโก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thethaiger)</p> <p>- จากรณีพบโรคลึกลับที่ยังไม่ทราบสาเหตุได้คร่าชีวิตชาวคองโกไปอย่างรวดเร็ว และมีผู้ป่วยมากมาย ล่าสุด องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า “พิษจากสารเคมี” หรือ “เชื้อหุ้มสมองอักเสบจากแบคทีเรีย” อาจเป็นสาเหตุของโรคนี้ โดย WHO ได้ตั้งข้อสังเกตจากหลายปัจจัย เช่น การลดลงอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้เสียชีวิตในระยะหลัง, การกระจุกตัวของผู้ป่วยในพื้นที่จำกัด, กลุ่มอายุของผู้ป่วย และการดำเนินโรคที่รวดเร็วในช่วงแรกของการระบาด ขณะนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญกำลังทำการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม รวมถึง “น้ำ” เพื่อตรวจสอบสาเหตุทางเคมีที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาว่าโรคประจำถิ่นอื่นๆ เช่น “มาลาเรีย” อาจมีส่วนทำให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงขึ้นและเสียชีวิต</p>	

